



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอบทความวิจัยประเภทโปสเตอร์
(Poster Presentation)

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอบทความวิจัยประเภท
โปสเตอร์ (Poster Presentation) และขอให้ท่านจัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์เพื่อนำเสนอต่อไป โดยท่าน
สามารถนำโปสเตอร์มาติดตั้งได้ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้อง
ประชุมใหญ่ (Meeting Hall) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ผู้แต่ง	รหัสบทความวิจัย/ รหัสโปสเตอร์
1	ประสิทธิภาพการดูดซับสารหนูโดยใช้ไดอะทอมไมต์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ	ยุทธศักดิ์ แซ่ม่มุย	RDI-S-01
2	การขยายพันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ในสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	รุ่งเพชร แข็งแรง	RDI-S-02
3	ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ	RDI-S-03
4	สภาวะที่เหมาะสมของปุ๋ยปัสสาวะที่มีผลต่อน้ำหนักสดของกวางตุ้งในชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก	จักรกฤษ ศรีระออ	RDI-S-04
5	การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ยุวดี ตรงต่อกิจ	RDI-S-05
6	การสังเคราะห์และสมบัติการตรวจวัดก๊าซอะเซทิลีนของวัสดุผสมโครงสร้างนาโนซิงก์ ออกไซด์-อนุภาคนาโนทองคำ	พิชิตชัย ปิมแปง	RDI-S-06
7	การพัฒนารูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม กับสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดพิษณุโลก	รติวัฒน์ ปารีศรี	RDI-S-07

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ผู้แต่ง	รหัสบทความวิจัย/ รหัสโปสเตอร์
8	ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สุธีรา วิไลกุล	RDI-H-01
9	การอาสาสมัครตำรวจชุมชนในเขตชุมชนเมืองจังหวัดพิษณุโลก	วงศกร เจียมเผ่า	RDI-H-02
10	แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอยะหา จังหวัดยะลา	สุภาภรณ์ บัณฑิตย์	RDI-H-03
11	การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	รัตนา สิทธิอ่วม	RDI-H-04
12	การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	รัตนา สิทธิอ่วม	RDI-H-05
13	การประเมินการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเทคนิคการวิเคราะห์เมทริกซ์	กฤตธี ประจันตะเสน	RDI-H-06
14	การประเมินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ช่วงชั้นที่ 2 จังหวัดสุโขทัย	กมลลักษณ์ โชติพระสมบัติ	RDI-H-07
15	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1	วาสนา กลิ่นหอม	RDI-H-08
16	สภาพและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการกำหนดจุดมุ่งหมายการดำเนินชีวิตด้วยตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนโสตศึกษา	นิภารัตน์ พิภพเจริญ	RDI-H-09
17	การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการกำหนดจุดมุ่งหมายการดำเนินชีวิตด้วยตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในโรงเรียนโสตศึกษา	ชนัดดา อุนกุลภิรมย์	RDI-H-10

3. กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ผู้แต่ง	รหัสบทความวิจัย/ รหัสโปสเตอร์
18	การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในรายวิชาการระบบสารสนเทศทางการบัญชี	ณัฐภาพร ภูระหงษ์	RDI-E-01
19	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนศาสตร์มนุษย์ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	ทรงพรรณณ สังข์ทรัพย์	RDI-E-02
20	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบรู้-ต้องการรู้-ได้เรียนรู้ ในรายวิชาหลักการผลิตภัณฑ์	วณิชญา ฉิมขนาด	RDI-E-03
21	ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน	รพีพรรณ จันทรมะณี	RDI-E-04
22	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนทักษะดนตรีปฎิภาณ และแนวทางแก้ไข	กมลธรรม เกื้อบุตร	RDI-E-05

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ผู้แต่ง	รหัสบทความวิจัย/ รหัสไปสเตอร์
23	การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการผลิตสุกรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์	ปุ่นเรศวร รัตนประดิษฐ์	RDI-E-06
24	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของคลื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้	รัตน์ดิพร สำอางค์	RDI-E-07
25	การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์สถานะของแข็งของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	นววรรณ ทองมี	RDI-E-08
26	การใช้คู่มือปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ลักษณะประจำวงค์และทักษะการจัดจำแนกพืชดอกในรายวิชาอนุกรมวิธานของพืช	กาญจนา ธนพคุณ	RDI-E-09
27	การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่ม(TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร	กนกวรรณ พรหมจัน	RDI-E-10
28	ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนรายวิชา การจัดการการตลาด	ลัสดา ยาวิละ	RDI-E-11
29	ผลของการจัดการเรียนแบบศึกษาพื้นที่จริง กรณีศึกษา เพลงพื้นบ้านกับมิติการส่งเสริมสุขภาพ บ้านบางสะแก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	อรรดพล รอดแก้ว	RDI-E-12
30	การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ 2 มิติในรายวิชา มนุษย์กับการออกแบบ	ชาติชาย จันทรประทีป	RDI-E-13
31	การพัฒนาจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่2 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21ด้านการคิดสร้างสรรค์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การเรียนรู้โครงการเป็นฐาน	สุภาภรณ์ บัณฑิตย์	RDI-E-14
32	การสอนทฤษฎีดนตรีสากล เรื่องขั้นคู่เสียง ผ่านวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ	ธิปไตย สุนทร	RDI-E-15
33	การพัฒนาพฤติกรรมกรเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดการองค์การสารสนเทศ โดยการเรียนรู้การสอนแบบมีส่วนร่วม	ศิริสุภา เอมหยวก	RDI-E-16

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559

ศิริสุภา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา